

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง
๑	นายสมเกียรติ ดิษฐกร	การส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช.๑/๒ แผนกวิชาช่างยนต์
๒	นายภาณุวัฒน์ แป้นเพชร	การศึกษารายกรณี นายอภิชาติ โพธิ์ใหญ่ (การรังแกเพื่อน)
๓	นายสุนทร ทองอินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานจักรยานยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย. ๒/๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๔	นายสมนึก สารวัตร	ระดับความพึงพอใจต่อครูผู้สอนรายวิชางานบริการยานยนต์ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๕	นายนิรุต เกิดวิเชียร	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักศึกษาระดับ ปวช.๒ สาขาวิชายานยนต์
๖	นายสุรพล เจตตกร	การใช้ชุดฝึกที่ กะเพาะอ่านแบบเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านค่าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ของนักเรียนชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างยนต์
๗	นายพงษ์ศักดิ์ แสงพันตา	ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานปรับเปลวไฟเชื่อมแก๊สของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้า ปี ๑ กลุ่ม ๑ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๘	นายอนุชา คำมาก	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานตรงเวลารายวิชางานฝึกฝีมือของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ชย. กลุ่ม ๔
๙	นายปัญญา ศรีประเสริฐ	ส่งเสริมการมีสมาธิเพื่อประเทืองปัญญาโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ กับนักศึกษาระดับ ปวช.๑
๑๐	นายธงชัย ระย้า	การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา รหัส ๓๑๐๔-๒๐๐๙ วิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า
๑๑	นายโภาควินท์ สำราญมาก	การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรง วิชาไฟฟ้า ๒

รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง
๑๒	นายพานุเกียรติ ยอดคำ	การแก้ปัญหาเรื่องขาดทักษะในการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงานของนักศึกษาชั้น ปวช.๑ แผนกช่างไฟฟ้า โดยฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนปกติ
๑๓	นายทวีศักดิ์ แก้วศรีทอง	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑๔	นางสาวเพลา พิลาส	การส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช .๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
๑๕	ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ไยขาว	การศึกษาเจตคติต่อวิชาเครื่องเสียงของนักเรียนชั้น ปวช. ๒ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๑๖	ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย มงคลธง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาชั้น ปวช. ๒
๑๗	นางสาวสำรวม มงคลทอง	จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้น ปวช . ๑ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๑๘	นายจිරศักดิ์ ศารทูลวนิช	การศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาปวช . ๓ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพเสนาในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
๑๙	นางสาวจุฑารัตน์ เทพรัตน์	ปัญหาการจัดหน่วยดัชนีการเก็บเอกสารของนักศึกษาระดับ ปวช . ๑ แผนกวิชาการบัญชี
๒๐	นางสาวอัญชลี สว่างกิจ	การศึกษาพฤติกรรมผลการเรียนของนักศึกษาระดับปวช .๑ แผนกวิชาการบัญชี
๒๑	นางวิจิตรา ไยขาว	การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสตัวอักษรบนแป้นอักษร โดยใช้แบบประเมินจับเวลา ก่อนเรียน-หลังเรียน
๒๒	นางสาวกาญจนา สุขภาศรี	ศึกษาพฤติกรรมผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.๒

รายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อเรื่อง
๒๓	นางอุไรวรรณ ปุณณะเวส	การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนชั้น ปวช .๒ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเสนา
๒๔	นางสาวอารมย์ เจริญรุ่ง	การพัฒนาพฤติกรรมการค้าแสดงออกโดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช . ๑/๒ พาณิชยกรรม ในรายวิชาการขาย ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓
๒๕	นางสาวจาริณี การวิทย์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผลการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช.๓
๒๖	นางสาวสรินทร์ ตาคำชัย	การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวส.๑
๒๗	ว่าที่ร.ต.นาท สมานหมู่	การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส .๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้เทคนิคเสริมแรงทางบวก
๒๘	นางสาวนภลัย กลีวัฒน์	การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านนิทานอีสป วิชาภาษาอังกฤษ
๒๙	นายวุฒิไกร พงษ์แดง	ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓๐	ว่าที่ ร.ต. กริตติ การวัฒน์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผลการเรียน
๓๑	นายมานพ กลิ่นทรัพย์	ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๓๒	นางสาวพัชรินทร์ สายชาติ	ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ของนักศึกษาระดับ ปวช . ๑ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
๓๓	นายจักรพงษ์ เสวกวิหारी	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
๓๔	นายภคภันท์ สร้างตนเอง	การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะ
๓๕	นายนนท์ สมานหมู่	ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์